

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11
LỚP MẪU GIÁO LỚN A3

Giáo viên: Trịnh Thị Tâm - Tuần 1+3

Vũ Thị Thúy Hiền - Tuần 2+4

Thời gian	Tuần 1 03/11 - 07/11	Tuần 2 10/11 - 14/11	Tuần 3 17/11 - 21/11	24/11 - 28/11	Mục tiêu đánh giá	
Hoạt động	Ngôi nhà thân yêu của bé Các thành viên trong gia đình bé Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam				Những đồ dùng trong gia đình bé	
Đón trẻ Trò chuyện	- Cô vui vẻ, niềm nở đón trẻ và trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ, tình hình học tập, ăn ngủ của trẻ ở tại nhóm lớp. - Cô quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống. Thực hiện đúng các nề nếp cất giày dép, cất ba lô đúng nơi quy định. - Cho trẻ nghe các bài hát về các thành viên của bé, về cô giáo, về các đồ dùng trong gia đình bé - Cô tổ chức cho trẻ chơi trong lớp hoạt động nhẹ nhàng. - Trò chuyện về cảm xúc của bé, tình cảm của trẻ với cô giáo. - Trò chuyện về họ tên, các thành viên trong gia đình, địa chỉ nhà, số điện thoại (MT73,76)					
Thể dục sáng	* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy, về chầm tròn tập thể dục sáng. * Trọng động tập theo nhạc bài hát "Five litter duck". - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Đầu, Cổ cúi, sang trái, phải - Tay: 2 tay sang ngang, đưa lên cao, hạ xuống - Lưng- bụng- lườn: 2 tay dang ngang, nghiêng sang phải, trái. - Chân: 2 tay đưa lên cao, khụy gối. - Bật: Chụm, tách chân + Trò chơi: A ram sam sam (nhạc hoạt náo) - Ghép đôi: Chơi 3 lần, thay đổi tiết tấu nhanh dần. - Hôïi tĩnh: Tập với nhạc không lời					



MT 2: Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu					
	Thứ 2	Âm nhạc Dạy hát: Ngôi nhà mới	Phát triển vận động Di thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh	Âm nhạc Vận động: Cô giáo miền xuôi	PTTCQHXXH Trang phục gọn gàng, lịch sự
Hoạt động học	Thứ 3	Khám phá Ngôi nhà thân yêu của bé	Khám phá Các thành viên trong gia đình bé	Khám phá Ngày nhà giáo Việt Nam	Khám phá Những đồ dùng trong gia đình bé
	Thứ 4	Tạo hình Vẽ khu phố làng xóm (đề tài)	Tạo hình Vẽ người thân trong gia đình bé (đề tài)	Tạo hình Vẽ chân dung cô giáo (theo mẫu)	Tạo hình Cắt dán đồ dùng trong gia đình (đề tài)
	Thứ 5	LQVT Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 7	LQVT Đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo	LQVT Nhận biết số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8	LQVT Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8
HDNT	Thứ 6	Làm quen văn học Thơ: Em yêu nhà em	LQCV Làm quen chữ cái e, ê	Làm quen văn học Thơ: Cô giáo của em	LQCV Trò chơi chữ cái e, ê
	Hoạt động góc	<p>* Quan sát bầu trời, cây cối xung quanh trường, các con côn trùng, động vật trẻ bắt gặp khi đang hoạt động</p> <p>* TCVD: Kéo co, nhảy bao bố, mèo đuổi chuột...</p> <p>* Chơi theo ý thích</p> <p>* Chơi tự do.</p> <p>* Góc xây dựng: lắp ghép theo mẫu, xây dựng mô hình theo ý thích.</p> <p>* Góc gia đình: bé làm nội trợ, bé bán hàng, đóng vai bố mẹ, con trong gia đình. Nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.</p> <p>* Góc học tập: tách 7 đôi tương thành 2 phần bằng các cách khác nhau, so sánh cao thấp, dài ngắn, kẹp theo số lượng, gấp theo số lượng, luồn hạt theo số lượng, điền chữ số còn thiếu tìm các đồ vật có dạng hình khối.</p>			

	<p>nặng các khối, trang trí khối. Do độ dài đối tượng, cách sắp xếp theo quy tắc</p> <p><i>* Góc văn học và chữ viết:</i> Biết chọn sách theo ý thích của bản thân, xem sách, truyện có nội dung về bản thân, những người thân trong gia đình, cô giáo và về nghề trong xã hội. (MT26, 67)</p> <p>- Đồng được vai của nhân vật trong truyện và điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh(MT 66, 68)</p> <p><i>* Góc tạo hình:</i> vẽ theo ý thích, làm tranh chủ đề ngày 20/11, giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét bài của bạn (MT 101)</p> <p><i>* Góc thiên nhiên:</i> Quan sát và chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp.</p>				
<p>Hoạt động ăn, ngủ, VS</p>	<p>- Luyện kỹ năng kê bàn, ghế; kỹ năng rửa tay, lau mặt; đi vệ sinh đúng nơi quy định.</p> <p>- Thực hiện nề nếp văn minh, lịch sự, lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, trực nhật theo sự phân công (MT78,79)</p> <p>- Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).(MT 80)</p> <p>- Biết ăn nhiều loại món ăn khác nhau, ăn chín uống sôi đề cơ thể khỏe mạnh (MT9, 10)</p>				
<p>HD chiều</p>	<p>- Trò chuyện với trẻ về họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình. (MT47)</p> <p>- Trò chuyện cùng trẻ về địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.(MT48)</p> <p>- Trò chuyện về các đặc điểm của một số nghề trong xã hội: nghề rèn, cứu hỏa, nông dân, bác sĩ...(MT 52)</p> <p>- Thơ: Cô giáo của em, bạn mới, tình bạn, em yêu nhà em.</p> <p>- Vận động nhịp nhàng theo nhạc một số bài hát đã học. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) MT 103</p> <p>- Làm các bài tập về nội dung đã học: toán các hình khối, vẽ tranh và tạo sản phẩm,</p> <p>- Kỹ năng : Trẻ vẽ, tô màu và sử dụng kéo cắt theo hình.</p>				
<p>Chủ đề, SK có nội dung liên</p>	<p>Ngôi nhà thân yêu của bé</p>	<p>Các thành viên trong gia đình bé</p>	<p>Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11</p>	<p>Những đồ dùng trong gia đình bé</p>	




quan			
	- Đánh giá kết quả trên trẻ:		
	Lĩnh vực PTTG:		
Danh	MT 2	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
giá	MT 9	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
kết	MT 10	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
quả	Lĩnh vực PTNT		
thực	MT 26	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
hiện	MT 43	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 47	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 48	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 52	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	Lĩnh vực PTNN		
	MT 57	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 66	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 67	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 68	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	Lĩnh vực PTTGQHXXH		
	MT 78	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 79	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 80	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	Lĩnh vực PTTM		
	MT 101	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	MT 103	% trẻ đạt.	Còn 1 số trẻ chưa đạt:
	- Điều chỉnh kế hoạch: Tiếp tục tổ chức HD để trẻ đạt được MT:		

Châu
Trình Tâm

Thuy Hiền
Giáo viên

Châu
Trình Thị Tâm
Tổ trưởng chuyên môn

Hà Đông, ngày 24 tháng 10 năm 2025
BGH

Ngô Thị Lan
PHÓ HIỆU TRƯỞNG